



ประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพุกษ์ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพุกษ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญโรคไต ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล Flushing Hospital and Medical Center, New York, USA. The Brooklyn, New York, USA. แพทยสภา Fellow in Leadership in Health Professionals, Univ. of Illinois at Chicago, USA. และปริญญาบัตรจากวิทยาลัยการแพทย์ โดยที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับอนุมัติในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ชะลอการรับนักศึกษาเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้บรรจุ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพุกษ์ ในตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งได้บริหารจัดการจนทำให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) ได้รับการรับรองจากแพทยสภา มีผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ตามปณิธานการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคาราคาซังขาดแคลนแพทย์ในชนบท โดยเฉพาะเขตพื้นที่ “นครชัยบุรีรินทร์” อันได้แก่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยแพทยสภาอนุมัติให้รับนักศึกษาเพิ่มจาก ๔๘ คน เป็น ๖๐ คน ๘๐ คน และ ๙๒ คน ตามลำดับ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของคณะแพทย์ใหม่ที่เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกันอีกหลายแห่ง นับถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับนักศึกษาแพทย์แล้ว ๑๔ รุ่น มีบัณฑิตแพทย์ ๘ รุ่นมากกว่า ๔๐๐ คน ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีร่วมกับโรงพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลชัยภูมิ ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพุกษ์ ยังเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพุกษ์ ได้เตรียมวางแผนการจัดตั้งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อดูแลสุขภาพของประชากรในมหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนโดยรอบ เริ่มจาก “ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข” เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง พัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง และมีแผนเปิดให้บริการ ๔๐๐ เตียงในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านแพทยศาสตร์ ศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์และเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรม อีกทั้งให้การสนับสนุนคณาจารย์ ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลายคน เพื่อให้มีศักยภาพในการเปิดสอนระดับ บัณฑิตศึกษา ตลอดจนเตรียมการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เมื่อมีความพร้อม รวมถึงการสร้างเครือข่าย ความร่วมทางวิชาการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับได้ว่า เป็นนักวิชาการและนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะในด้านการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) และการประเมินและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)

ในช่วงการดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๘ สำนักวิชา แพทยศาสตร์ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ มีความ เจริญก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย และทางการแพทย์ มาโดยลำดับ ซึ่งเกิดจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละร่างกาย แรงใจ สติปัญญา และเสียสละความสุขส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้กล่าวไว้ในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑ ว่า **“สิ่งที่เด่นชัดของ มทส. คือ บัณฑิตผู้มีความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ยึดมั่นใน จริยวัตร มทส. คือ ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด ขอให้พวกเราเป็น “คนดีแห่งแผ่นดิน” คนดีมีความหมาย กว้าง ทั้งรักษาเกียรติของความเป็นแพทย์ มีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่งและต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ เป็นแพทย์ที่ดี เป็นหมอที่ดีแห่งแผ่นดิน”** ซึ่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้ยึดมั่นไว้ เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยคุณูปการต่าง ๆ นานาประการที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งในด้านการศึกษา ด้านจริยธรรม ตลอดจนการเป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นับได้ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ เป็นนักวิชาการและนักต่อสู้ในการพัฒนาระบบการศึกษาของวงการแพทย์อย่าง แท้จริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถ ความเสียสละและการอุทิศทุ่มเท ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
